

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การผลิตสินค้าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางด้วย การผลิตกระดาษจากใยสับปะรดก็เป็นหนึ่งในการแปรรูปวัสดุเหลือใช้นั้น กระดาษใยสับปะรดที่ได้จะมีกลิ่นหอม และเนื้อกระดาษมีความเหนียว ปัจจุบันมีการผลิตกระดาษใยสับปะรดอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบลขุนกระโทง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน และตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์¹

เนื่องจากตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เป็นแหล่งที่ปลูกสับปะรดขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปาง ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 มีจำนวนพื้นที่ปลูกถึง 17,937.88 ไร่ ทำให้มีใยสับปะรดที่ต้องกำจัดทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการกำจัดทิ้งดังกล่าวบางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย และเกิดมลพิษด้วย ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ได้รวมตัวกันเพื่อผลิตกระดาษใยสับปะรดขึ้น นับเป็นแห่งแรกในการผลิตกระดาษใยสับปะรดของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระดาษใยสับปะรด” มีสมาชิก 30 คน ในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยใช้ชื่อ “สหกรณ์ผู้ผลิตกระดาษสับปะรด ลำปาง จำกัด” มีสมาชิกในตำบลเสด็จทั้งหมด 112 คน จากข้อมูลของทางกลุ่มในปี พ.ศ. 2546 ปริมาณผลิตและจำหน่ายประมาณเดือนละ 15,000 แผ่น จำหน่ายในราคาแผ่นละ 7 บาท² ถึงแม้ทางกลุ่มจะมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว แต่ยังมีปัญหาในเชิงพาณิชย์ การทำกระดาษใยสับปะรดยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตกระดาษใยสับปะรด

¹ www.thaitambon.com

² องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

³ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม คุณฟองจันทร์ อินตะพันธ์

ด้วยเหตุนี้ ผู้ทำการศึกษาจึงสนใจทำการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระดาษใยสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการทำธุรกิจผลิตกระดาษใยสับปะรดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทำกระดาษใยสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขอบเขตและวิธีการศึกษา

1. ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทำกระดาษใยสับปะรดในตำบลเสด็จ ซึ่งผู้ผลิตได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “สหกรณ์ผู้ผลิตกระดาษสับปะรด ลำปาง จำกัด” โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประธานกลุ่ม สมาชิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาถึงการลงทุน ต้นทุน อัตราผลตอบแทน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

2. วิธีการศึกษา

2.1 ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source of Data)

ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประธานกลุ่ม 1 คนที่ปรึกษา 2 คน เภรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน คณะกรรมการ 6 คน สมาชิกสหกรณ์ที่ทำกรผลิต 15 คน รวม 26 คน

2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source of Data)

ได้จากการค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษใยสับปะรด หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร รายงาน ข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากข้อมูลออนไลน์

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)⁴ คือ จำนวนปีที่กิจการจะได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกกลับคืนมา
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)⁵ คือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย โดยนำมาคิดด้วยอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
3. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return)⁶ คือ อัตราผลตอบแทนที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรก

นิยามศัพท์

ต้นทุน หมายถึง ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตกระดาษใยสับปะรด ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรงงาน ต้นทุนแปรสภาพให้เป็นกระดาษใยสับปะรด

ผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายกระดาษใยสับปะรด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนทำกระดาษใยสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

⁴ อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, การเงินธุรกิจ (กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์ดิจิทัล, 2544) หน้า 246

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 238

⁶ ชนะใจ เศวติยาพร, การเงินธุรกิจ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2542)